



ไทยนิวส์

หนังสือพิมพ์รายวันภาพ-ข่าวสำหรับชนทุกชั้น.

ปีที่ 37 ฉบับที่ 13,387 ประจำวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2550 ราคา 5 บาท

กาชาดเชียงร่ายยังขาดโลหิต อ่อนประชาชนช่วยบริจาคฯ

สมาชิกเหล่ากาชาดภาค 10 กว่า 500 คน ร่วมประชุมสรุปผลงานประจำปี และการบรรยายพิเศษ ถึงการดำเนินงานของเหล่ากาชาด ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงร่าย ระบุ ปัจจุบันการรับบริจาคโลหิตยังไม่เพียงพอขอให้ประชาชนมาร่วมบริจาคให้มากขึ้น

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.50 สมาชิกเหล่ากาชาดภาค 10 ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ เชียงร่าย ลำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน และ ลำพูน กว่า 500 คน ได้ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงร่าย โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน มี นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงร่าย กล่าวต้อนรับในนามของ จ.เชียงร่าย พร้อมด้วย นางสุนตรา นิมานันท์ นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงร่าย และ นายกเหล่ากาชาดอีก 5 จังหวัดในภาค 10 ให้การต้อนรับ ทั้งนี้กิจกรรมนอกจากจะเป็นการสรุปผลงานแล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษให้สมาชิกเหล่ากาชาดที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของสภากาชาดไทย โดย นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พระครูพิพัฒน์รัตนพงษ์ รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงร่าย และ อ.ดวงสมร พันธุเสน รองผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ร่วมบรรยาย

นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงร่าย กล่าวว่า การประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง

สมาชิกเหล่ากาชาดภาค 10 ในการดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากประชาชน และองค์กรภาคเอกชน เกี่ยวกับงบประมาณที่นำมาใช้ในกิจการของเหล่ากาชาด รวมถึงการประสานการช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์สำคัญกรณีบางจังหวัดประสบภัยพิบัติเงินไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ อย่างเช่นกรณี อ.วังชิ้น จ.แพร่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ที่เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ก็มีการประสานไปยังจังหวัดอื่นเข้ามาช่วยอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงร่ายที่ผ่านมา ไม่เคยได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากทางจังหวัด แต่จะมีความช่วยเหลือจากองค์กรภาคเอกชน มูลนิธิต่าง ๆ และประชาชน รวมถึงการจัดงานประจำปีเพื่อจัดหารายได้นำมาใช้ในกิจการของเหล่ากาชาด เช่น งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและกาชาดเชียงร่าย ซึ่งก็ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ส่วนการรับบริจาคโลหิตจากพี่น้องประชาชน ก็ได้มีการออกหน่วยไปยังทุกอำเภอ แต่ปริมาณเลือดที่ได้รับก็ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการโลหิต จึงจำเป็นต้องร้องขอความช่วยเหลือไปยังจังหวัดใกล้เคียง และจากภาค 10 ดังนั้นจึงขอความกรุณาจากประชาชนชาวเชียงร่าย ได้ช่วยกับบริจาคเลือดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วย ซึ่งจะเป็นบุญกุศลที่ใหญ่หลวงในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน.